



สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ คมชัดลึก ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์	การสรรหาเลขาธิการ สปสช. -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความเสร็จแล้ว พบว่า ในจำนวนผู้สมัครที่ส่งไปตีความ 3 คน มีเพียงผู้อำนวยการโรงพยาบาล 1 คนที่คุณสมบัติผ่านตามที่กฎหมายกำหนด โดยตีความว่า ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่ได้เป็นตำแหน่งผู้บริหารที่ทำสัญญาเรื่องต่างๆ กับ สปสช. ดังนั้น ในวันที่ 4 ก.ค.นี้ คณะกรรมการต้องมาพิจารณาตามหลักการที่เคยให้ไว้ในที่ประชุม ซึ่งเหลือผู้ผ่านการคัดเลือก 1 คนว่าจะรับหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อส่งไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ 3 คน ประกอบด้วย นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการ รพ.ศูนย์ราชบุรี นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการเสนอรายชื่อเข้าสู่อำนาจพิจารณาของบอร์ด สปสช. มีเพียง นพ.วันชัย และนพ.ประทีป เท่านั้น เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่า นพ.วันชัยขาดคุณสมบัติ จึงเหลือ นพ.ประทีปเพียงคนเดียว
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์	แนวคิดถอนยาบ้าออกจากยาเสพติด -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีแนวคิดแก้ไขปัญหายาเสพติดของ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ว่า น่าจะเป็นความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดด้วยการช่วยนำผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบบำบัด เช่นเดียวกับที่มีการดำเนินการในหลายประเทศ มองว่าหากมีการปรับการทำงานใหม่ ดูว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องนำมารักษา มากกว่าที่จะเป็นอาชญากร ก็น่าจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ สธ.มีระบบรองรับผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดอยู่แล้ว โดยมีรพ.รองรับ 800 กว่าแห่ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ได้กำหนดให้มีการนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดจำนวน 220,000 คน แบ่งเป็นระบบสมัครใจ จำนวน 69,700 คน ค่าใช้จ่าย 55,300 คน บังคับบำบัด 77,500 คน และต้องโทษ 17,500 คน
ไทยโพสต์	ติดยาเสพติดทำให้ป่วยจิตเวช -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การติดยาเสพติดเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่ภาวะ "สมองติดยา" ทั้งนี้ จากรายงานของระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และรายงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่มีอาการทางจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในช่วงปี 2556-2558 มีผู้เข้ารับการรักษารพ.สังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ เกือบ 4 พันรายต่อปี ด้าน นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ กล่าวว่า หากผู้เสพยาเสพติดมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะ "แอมเฟตามีนและสารระเหย" จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมอง ทำให้เกิดอาการจิตประสาทหลอนได้ง่าย โดยผู้เสพยาจะมีอาการหลงผิด หวาดระแวง หูแว่ว เห็นภาพหลอน และหากมีการใช้เป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดอาการทางจิตอย่างถาวรได้ ดังนั้น หากพบว่ามีอาการ ให้รีบแจ้งผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเร็ว เพื่อให้รับการดูแลช่วยเหลือป้องกันการเกิดความเสี่ยงจากอาการทางจิต จากการใช้สารเสพติดต่อไป สำหรับวิธีการรักษา จะต้องรักษาควบคู่กัน ทั้งอาการทางจิตและการบำบัด เพื่อป้องกันการกลับไปเสพยาเสพติด รวมถึงความร่วมมือจากครอบครัว ญาติและสังคมเพื่อทำให้โอกาสและกำลังใจ
มติชนสุดสัปดาห์	WHO มอบเกียรติบัตรไทยยุค HIV จากแม่สู่ลูก -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยโรคเอดส์และเอชไอวี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับเกียรติบัตรจาก WHO รับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก ตามเป้าหมายโลก คือ มีอัตราต่ำกว่าร้อยละ 2 ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชีย และเป็นประเทศที่ 2 ของโลกรองจากประเทศคิวบา
ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา	เตือนระวังโรคฉี่หนู -เสนอจดหมายจาก นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ โฆษกกรม สบส. เตือนประชาชนระวังโรคฉี่หนู โดยเฉพาะผู้ที่นิยมตี๋มเครื่องตี๋มกระโปงแล้วเทใส่ปากโดยตรง ขอแนะนำให้ล้างฝ่ากระโปงให้สะอาดก่อน

สื่อ	ประเด็นข่าว
สปริงนิวส์ มติชนออนไลน์	<p>นมโรงเรียน</p> <p>-กรณีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จ.นครราชสีมา จำนวน 34 คน เกิดอาการเวียนหัว คลื่นไส้ และอาเจียน หลังจากดื่มนมโรงเรียน ทำให้ครูต้องรับนำตัวเด็กนักเรียนทั้งหมดส่งโรงพยาบาลอย่าง</p> <p>ดร.กัณทิมา ศิริจิระชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ผลิตนมถุงพาสเจอร์ไรส์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ส่งตัวอย่างไปตรวจสอบเพื่อหาสารพิษที่อาจตกค้างจากยาฆ่าแมลง และสารพิษที่อาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย นอกเหนือจากการตรวจสอบระบบการผลิตของโรงงานแปรรูปนม และผลการตรวจบางอย่างเริ่มทยอยออกมาแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ต้องนำผลที่ได้ ไปเปรียบเทียบกับผลของสสจ.นครราชสีมาและรพ.เทพรัตน์ เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ทั้งนี้ พร้อมรับผิดชอบคำรักษาพยาบาลทั้งหมด รวมทั้งได้กำหนดมาตรการป้องกันการเกิดปัญหา จัดทำโครงการฝึกอบรมให้กับครูตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ก่อนแจกจ่ายให้เด็กนักเรียนได้ดื่ม ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับรสชาตินมที่ถูกต้องกับเด็กนักเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักพื้นที่การศึกษา เกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ สสจ.นครราชสีมา ร่วมลงนามความร่วมมือ ติดตาม ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร เครื่องดื่ม ที่มีจำหน่ายในโรงเรียน ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียน ตรวจสอบนมโรงเรียน และตรวจสอบระบบสุขาภิบาลร้านค้าในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 16 -30 มิ.ย.</p>
ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับสสส. จัดเวทีรายงานสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ หัวข้อ “ข่มขืนไกลเกลี่ย ยอมความ : เราจะออกจากวังวนนี้ ได้อย่างไร?”</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้พบการทำร้ายร่างกายและฆ่ากันของคนในครอบครัวและกลุ่มเครือญาติเพิ่มขึ้น ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากความสัมพันธ์และความผูกพันในครอบครัวลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะตึงเครียด จนกลายเป็นคู่ขัดแย้ง และเมื่อไม่ได้รับการแก้ไขจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรง แนวทางการแก้ไขคือ พ่อแม่ต้องรู้จักหาวิธีและวางแผนการเลี้ยงดูลูก โดยพยายามเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเอง หากต้องให้ลูกอยู่กับตา ยาย ต้องหาวิธีสร้างความผูกพันร่วมกันเพื่อไม่ให้ลูกรู้สึกขาดความอบอุ่น นอกจากนี้ ต้องสร้างระเบียบวินัยตั้งแต่เด็กเพื่อให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีวินัย</p> <p>กรมสุขภาพจิตเตรียมประสานขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะที่เป็นการก่อเหตุของคนในครอบครัว เพื่อให้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์วิเคราะห์ร่วมกับฐานข้อมูลของโรงพยาบาล เพื่อวางแผนทางแก้ไขปัญหาต่อไป</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>งานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงการดำเนินงานของ สวรส. ว่า มีงานวิจัยด้านการพัฒนานโยบายและระบบสุขภาพมากมาย ส่วนหนึ่งนำไปขับเคลื่อนเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการดำเนินงานของ สวรส. ต้องมีความชัดเจน ควรพิจารณาว่าต้องทำวิจัยอะไรก่อนหลัง เพื่อลดช่องว่างของระบบสุขภาพ ซึ่งจะต้องมีการปรับบทบาทและภารกิจ สวรส. ที่อาจมุ่งเข้าไปสู่การเป็นหน่วยงานวิจัยสุขภาพระดับชาติ หรือ National Institutes of Health (NIH)</p> <p>-นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. กล่าวว่า ต้องมีการทบทวนพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สวรส. ให้มีความคมชัด นำไปสู่การปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติให้มีบทบาทมากขึ้น โดยการบริหารทุนวิจัยให้ครอบคลุมการวิจัยสุขภาพทั้งหมด นอกเหนือจากการทำงานวิจัยระบบสุขภาพ รวมทั้ง ยังได้บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564) กับยุทธศาสตร์ สวรส. เพื่อเติมเต็มช่องว่างความรู้ในประเด็นวิจัยสำคัญให้ครบถ้วนในทุกมิติ</p> <p>-นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่าประเทศไทยมีระบบวิจัยมานาน แต่ยังไม่มีความชัดเจนอยู่ในหลายด้าน หน่วยงานวิจัยควรมาร่วมทำยุทธศาสตร์การวิจัยและนโยบายวิจัยร่วมกัน โดยต้องสร้างความร่วมมือให้เกิดนโยบายการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ควรบูรณาการยุทธศาสตร์ สวรส. กับยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติให้เกิดความสอดคล้องกัน</p>
แนวหน้า	<p>สธ.-ม.พะเยา พัฒนาศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรศาสตร์ ผู้ช่วยรมว.สธ. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. และ ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี ม.พะเยา ร่วมลงนาม MOU ในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างกระทรวง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สาธารณสุขกับม.พะเยา เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข มีศักยภาพเพียงพอต่อการจัดระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>การใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย สํารวจกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้น ม.5 และปวช.ปีที่ 2 พบว่า อัตราการใช้ถุงยางอนามัยของทั้งสองกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับคำถามของวัยรุ่นที่ส่งมายังเว็บไซต์ของเว็บไซต์ Talk about Sex ในความดูแลของมูลนิธิสร้างความรู้เรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ซึ่งหลายปีก่อน คำถามส่วนใหญ่เป็นความกังวลว่าจะตั้งครรภ์ เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน แต่ปัจจุบัน คำถามเป็นเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดว่าจะผิดพลาดล้มเหลว สะท้อนว่า คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย แต่ยังคงขาดความรู้ที่ชัดเจนเพียงพอถึงวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง โดยเฉพาะถุงยางอนามัย</p>
<p>สยามรัฐ แนวน้ำ</p>	<p>ฟุตบอลยูโร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงแข่งขันฟุตบอลยูโรมักตรงกับกลางคืนของไทย อาจทำให้หิว กินจุบจิบ เพราะอิทธิพลของฮอร์โมนเกรลิน กระตุ้นอยากอาหาร โดยจะหลังสูงสุด 02.00 น. ซึ่งเป็นช่วงแข่งขัน การเปลี่ยนเวลานอน อดนอน เครียดจากการลุ้น จะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เพิ่มความต้องการกินอาหารพลังงานสูง แล้วเก็บสะสมไว้ขัดเซพพลังงานที่เสียไปกับความเครียด และกระทบระบบต่างๆ ส่งผลให้เกิดโรคตามมา สำหรับผู้มีโรคประจำตัว พักผ่อนน้อย อากาศอาจกำเริบหรือทรุดลง จึงควรกินอาหารครบห้าหมู่-สามมื้อ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนเพียงพอ บริหารกายช่วงดูลบอลด้วยท่าต่างๆ ฝึกช่วงพักกลางวัน 15-30 นาที หากแข่งรอบดึกหรือข้ามวัน ให้นอนหัวค่ำแล้วตื่นมาดู เปลี่ยนจากขนมกรุบกรอบเป็นผลไม้รสไม่หวาน ดื่มน้ำเปล่า</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>เตือนระวังเห็ดพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำให้รับประทานเห็ดแต่พอควร เนื่องจากย่อยยาก การปรุงอาหารที่ใช้เห็ดเป็นส่วนประกอบต้องระมัดระวัง คัดเห็ดที่เน่าเสียออก ไม่รับประทานเห็ดที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ หรือเห็ดดิบดอง ส่วนวิธีสังเกตเห็ดมีพิษจากลักษณะภายนอก คือ เห็ดที่เป็นสีน้ำตาล มีหมวกเห็ดสีขาว มีปลอกหุ้มโคน มีวงแหวนใต้หมวก โคนอวบใหญ่ มีปุ่มปม หมวกเห็ดเป็นรูปร่าง แทนที่จะเป็นช่องๆ คล้ายครีบบลา รวมถึงเห็ดที่มีลักษณะคล้ายสมองหรืออานม้า</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ เหลือดิลก นพ.สสจ.ตรัง เตือนเฝ้าระวังไขเลือดออก คาดปีนี้สื่อเค้ารุนแรง ที่ จ.ตรัง พบผู้ป่วย 146 คน เสียชีวิตแล้ว 1 คน</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>เตือนพิษแมลงก้นกระดก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ธัญญาวิรัชกุล นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้รับรายงาน พบนักเรียนโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งใน อ.แมริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 28 ราย มีอาการผื่นแดง แผลพุพอง ปวดแสบปวดร้อนตามแขนขา ลำตัว ซึ่งเป็นนักเรียนที่พักอยู่หอพักเดียวกัน จากการค้นหาสาเหตุพบแมลงก้นกระดกบริเวณตู้เก็บของ เตียงนอนของนักเรียน จึงคาดว่าป่วยจากการโดนพิษของแมลงก้นกระดก หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าด้วงปีกสั้น หรือ แมลงน้ำกรด ซึ่งจะปล่อยสาร Pederin ออกมาทำลายเนื้อเยื่อผิวหนังของผู้ที่สัมผัส ทำให้เกิดผื่นและอาการแสบ ร่วมกับตุ่มน้ำพอง และตุ่มหนองใน 2-3 วัน และจะหายเองภายใน 7-10 วัน ข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อสัมผัสถูกตัวแมลงก้นกระดก ให้รีบล้างด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่ จากนั้นประคบเย็นบริเวณที่โดนสัมผัส หากผิวหนังเป็นแผลไหม้ ควรประคบด้วยน้ำเกลือครั้งละ 5-10 นาที วันละ 3-4 ครั้ง จนแผลแห้ง หากเกิดแผลพุพองเป็นหนองควรไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน</p> <p>การป้องกันแมลงก้นกระดก คือ ไม่ควรจับตัวแมลงมาเล่น หลีกเลี่ยงการปิดหรือบีบตัวแมลงที่มาเกาะตามตัว ควรใช้วิธีเป่าแมลงให้หลุดออกไปเอง ก่อนนอนควรปิดที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม รวมทั้งควรปิดประตูตู้เสื้อผ้า ประตู และหน้าต่างห้องนอนให้มิดชิดทั้งกลางวันและกลางคืน โดยช่วงกลางคืน ควรเปิดไฟเฉพาะเท่าที่จำเป็น เพราะแมลงก้นกระดกมักชอบออกมาเล่นแสงไฟตามบ้านเรือน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด มติชน	<p>งานเฮลท์แคร์ 2016</p> <p>-เสนอข่าว บรรยากาศงาน เฮลท์แคร์ 2016 สร้างสุขผู้สูงอายุ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีประชาชนมารับต้นสมุนไพร “เนียมหูเสือ” จำนวนมาก และมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันช่วยชีวิตผู้ป่วย ใช้ระบบจีพีเอส กำหนดพิกัดเชื่อมโยงโรงพยาบาลให้การช่วยเหลือฉับไวยิ่งขึ้น</p>
ไทยรัฐ	<p>บุหรีทำให้เกิดโรคตา</p> <p>-เสนอข่าว จักษุแพทย์ของอินเดีย เปิดเผยว่า การสูบบุหรีเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ตาบอด โดยจากผลการศึกษาพบว่า บุหรีจะทำให้เกิดโรคประสาทตาเสื่อม ต้อกระจก ต้อหิน โรคจอตาเสื่อมเพราะเบาหวาน และตาแห้งมากกว่าคนไม่สูบบุหรีถึง 3 หรือ 4 เท่า</p>